

การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการ "สุชาติ มีความสุข" และการรายงานโรงเรียนต้นแบบ "สุชาติ มีความสุข"

นำเสนอเมื่อ : 13 ม.ค. 2568

การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการ “สุชาติ มีความสุข” และการรายงานโรงเรียนต้นแบบ “สุชาติ มีความสุข”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ "สุชาติ มีความสุข" มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ โดยจัดสรรเงินเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม และให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมินห้องน้ำห้องส้วมของสถานศึกษา ตามแบบประเมินฯ พร้อมทั้งรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ผ่านระบบ OBEC Asset หัวข้อ "สุชาติ มีความสุข" โดยมีการติดตามผลเป็นระยะ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการ "สุชาติ มีความสุข" เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO) "สุชาติ มีความสุข" ให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการรายงานการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ "สุชาติ มีความสุข" โดยใช้แบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน "สุชาติ มีความสุข" ของสถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการในวิชาการเรียนการสอน การเนนย้ำ ๕ ส หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อความยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๑๙๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการ “สุชาติ มีความสุข” และการรายงานโรงเรียนต้นแบบ
“สุชาติ มีความสุข”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการรายงานฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ “สุชาติ มีความสุข” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ โดยจัดสรรเงินเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม และให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมินห้องน้ำห้องส้วมของสถานศึกษา ตามแบบประเมินฯ พร้อมทั้งรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ผ่านระบบ OBEC Asset หัวข้อ “สุชาติ มีความสุข” โดยมีการติดตามผลเป็นระยะ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการ “สุชาติ มีความสุข” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO) “สุชาติ มีความสุข” ให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการรายงานการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ “สุชาติ มีความสุข” โดยใช้แบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน “สุชาติ มีความสุข” ของสถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการในวิชาการเรียนการสอน การเน้นย้ำ ๕ ส หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อความยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ efpd.obec@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน